

# เตรียมพร้อมสวยข้ามปี! รมย์รวินท์เผยเทรนด์ความงามมาแรงปี 2560



ใกล้ปีใหม่เข้ามาทุกที นอกจากปฏิทินที่ต้องเปลี่ยน และตัวเลขที่เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งปีแล้ว เทรนด์ความสวยความงามก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องจับตามอง รมย์รวินท์ คลินิกความงามชั้นนำของไทย ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านความงามจึงชวนสาว ๆ มาอัปเดตเทรนด์ความงามมาแรงของปี 2560 ที่จะถึงนี้ อะไรอิน อะไรเอาที่รู้เอาไว้จะได้ไม่ตกเทรนด์

“เทรนด์ความงามที่มาแรงสุดๆ ตั้งแต่ปีนี้ และน่าจะยาวไปจนถึงปีหน้าก็คือ “ผิว” คอนเซปต์ของความงามทุกอย่างจะเริ่มต้นจากการมีผิวที่ดีสังเกตได้จากเทรนด์การแต่งหน้าในหลายๆ วันเวย์ที่เน้นเผยผิวจริง ไม่หนา ไม่โป๊ะซึ่งการจะแต่งหน้าแบบนี้ให้ออกมาดูดีนั้น ผิวคือสิ่งสำคัญที่สุด”

พญ.ฐานิสร์ ธรรมลิขิตกุล แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคผิวหนัง และผู้อำนวยการรมย์รวินท์คลินิก กล่าว “ความหมายของ “ผิวดี” ในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงต้องขาว ผิวดีคือผิวที่เรียบเนียน แลดูกระจ่างใสตามธรรมชาติของผิวแต่ละคน ไม่มีสิ่ว ไม่มีฝ้า ไม่มีผื่นแพ้ ไม่มีจุดด่างดำ ซึ่งการจะดูแลให้มีผิวที่ดีนั้น ต้องใช้ความใส่ใจและความเชี่ยวชาญ เพราะผิวของแต่ละคนแตกต่างกัน ทั้งยังมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สืบเนื่องมาจากหลายๆ ปัจจัย ทั้งฤดูกาลและไลฟ์สไตล์”

ในวันนี้แม้ว่าค่านิยมในเรื่องของความขาวของคนไทยยังคงมีอยู่ แต่ก็มีแนวโน้มว่าค่านิยมในเรื่องของผิวสีแทนจะโดดเด่นมากขึ้น “หลายปีที่ผ่านมา สาวไทยจะมีค่านิยมว่าผิวที่สวยจะต้องขาว แต่ในปัจจุบันด้วยอิทธิพลจากสื่อต่างประเทศที่มากขึ้น รวมไปถึงความรู้ในเรื่องของอันตรายจากการฉีดสาร ทำให้ผิวขาว แนวโน้มของเทรนด์ความงามจึงเน้นในเรื่องความเป็นธรรมชาติของผิวมากขึ้น”พญ.ฐานิสร์ กล่าวเสริม

นอกจากเทรนด์ผิวแล้ว อีกหนึ่งเทรนด์ที่มาแรงไม่แพ้กันก็คือ “รูปหน้าวีเซพ” ยุคนี้เป็นยุคของความอ่อนเยาว์ รูปหน้าเรียวแบบV-Shape จะช่วยให้สาว ๆ ดูเด็กลง เทรนด์ปรับรูปหน้านี้จึงมาแรงอย่างมาก โดยเฉพาะในสาว ๆ เอเชีย

คุณขวัญฤทัย ดำรงค์วัฒโภคิน กรรมการผู้จัดการ รมย์รวินท์คลินิก อธิบายเพิ่มเติมว่า รูปหน้าแบบ V-Shape ที่อินเทรนด์นั้น จะไม่เหมือนปีก่อนๆ ที่ใช้การศัลยกรรมตัดกรามจนคางแหลมเล็ก แต่จะเป็นการใช้เทคโนโลยีช่วยยกกระชับ ปรับรูปหน้าให้เรียวขึ้น ซึ่งในส่วนของรมย์รวินท์เราก็มีโปรแกรมดีๆ มากมายที่จะช่วยให้สาว ๆ อินเทรนด์หน้าดูเรียวเล็กลงได้แบบสบายตัว

อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญจากกรมยวรินทร์คลินิกยังย้ำว่า อย่าลืมว่าความสวยต้องมาคู่กับความปลอดภัย ดังนั้น ก่อนที่สาว ๆ จะตัดสินใจตามกระแสความงาม ต้องศึกษาข้อมูลให้รอบคอบ ทั้งในเรื่องของวิธีการ เครื่องมือ และฝีมือ รวมไปถึงปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผลลัพธ์และผลข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นด้วย